



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖  
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ ในการสอบคัดเลือกบุคคล  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๗

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ ฉบับที่ ๑๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยกำหนดการสอบคัดเลือก ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีมาตรการป้องกันการทุจริต ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด และเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต เพื่อให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ จากบุคคลภายนอก อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ ถือเป็นนโยบายและให้ความสำคัญสูงสุด ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๗ ในครั้งนี้ ผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรในสังกัด จะต้องปฏิบัติตามนโยบาย/แนวปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สั่งการอย่างเคร่งครัดรวมทั้งการปฏิบัติ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนและเกิดความเสียหายต่อทางราชการ จะถูกดำเนินการ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการละเว้น ดังนี้

๑. ห้ามมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ ทุกคน กระทำการใดๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่าย แจก หรือกระบวนกรอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าสอบ โดยเด็ดขาด

๒. หากมีกลุ่มบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือผู้เข้าสอบคัดเลือก ได้ในการสอบแข่งขันครั้งนี้ โดยเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน หรือเรียกค่าใช้จ่ายจากการสอบ ขอให้ผู้เข้าสอบ ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือข้อมูล หากทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคล หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่แอบอ้างเรื่อง ดังกล่าว ขอให้แจ้งโดยตรงทางหมายเลขโทรศัพท์ ต่อไปนี้

๑) ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๓-๔๗๔-๒๐๒๐

๒) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๘-๑๐๘-๖๖๕๕

๓) รองผู้อำนวยการ...

- ๓) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖  
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๔-๙๙๕-๒๙๒๗
- ๔) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๙๗๑๗-๖๒๘๘
- ๕) นิติกร  
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๑๙๗๗-๘๕๘๑

เพื่อจะได้หาทางป้องกันแก้ไขและหรือดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ครั้งนี้ เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ เพื่อให้การป้องกันการทุจริตให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบในครั้งนี้ จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ สอดส่อง กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด รวมทั้งบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ

อนึ่ง ผู้เข้าสอบคัดเลือกควรตระหนักถึงผลกระทบในอนาคตที่จะเกิดขึ้น หากมีกรณีการทุจริตในการคัดเลือก เพราะนอกจากจะถูกปรับให้เป็นผู้สอบตกยังจะต้องถูกดำเนินการทางวินัย และถูกดำเนินการทางกฎหมายด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายศุภพงษา จันทรัมย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖